



ขั้นตอน	แนวทางการดำเนินงานระยะเร่งด่วน (๖ เดือน)	แนวทางการดำเนินงานระยะปานกลาง (๑ ปี)	แนวทางการดำเนินงานระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป)
<p><b>๓. วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย</b></p>	<p>๑. ออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ กำกับดูแล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>๒. ออกระเบียบให้มีคณะกรรมการ ชุดหนึ่งซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานทำหน้าที่ จัดทำแผนแม่บทและ บริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ในภาพรวม ของจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ อื่นตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกำหนด</p> <p>๓. จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และกำหนดรูปแบบ เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนาด (ทส.)</p> <p>๔. พิจารณา ผ่อนปรน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และหรือ ออกมาตรการ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดการ ลงทุน ของภาคเอกชน ในการ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(ทส./กค./พท./มท./อก.)</p> <p>๕. ออกกฎกระทรวง กำหนด อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการ คัดแยกเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ (สธ./ทส.)</p> <p>๖. ออก กฏระเบียบ เรื่อง ระบบการตรวจสอบควบคุม การจัดตั้งและดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (สธ./ทส.)</p> <p>๗. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย ) และ ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (อปท./มท.)</p>	<p>๑. พิจารณาเรื่องกาออกใบอนุญาตสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (Permitting system) (ทส.)</p> <p>๒. จัดทำโครงการนำร่องการเรียกคืนซาก ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ตามหลัก การ ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) (ทส./อก.)</p> <p>๓. กำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบบังคับใช้ในการนำวัสดุรีไซเคิล เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์ใน ภาคอุตสาหกรรม (อก.)</p> <p>๔. จัดทำมาตรการเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อก./ทส.)</p> <p>๕. ส่งเสริมการก่อสร้างโรงงานบำบัด/กำจัด/รีไซเคิลเพิ่มเติม (อก.)</p> <p>๖. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย ) และ ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (อปท./มท.)</p> <p>๗. พิจารณา เสนอกฎ หมาย ที่จะใช้ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นเอกภาพ (ทส./มท./สธ./อก.)</p>	<p>๑. ออก กฎหมายด้านการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของ ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) / ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ (Product Charge) (ทส.)</p> <p>๒. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และ ห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ตาม กฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด(อปท./มท.)</p>
<p><b>๔. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่ การจัดการที่ยั่งยืน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้ประชาชน</li> <li>- บังคับใช้กฎหมาย</li> </ul>	<p>๑. ตรวจสอบ และดำเนินการ ทางกฎหมาย แก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกำจัด ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(สธ./วท./สศช./มท./อปท.)</p> <p>๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก สร้าง ความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการจัด ขันสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง(สธ.)</p> <p><b>พื้นที่เป้าหมาย :</b> จำนวน ๑๑ จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต สงขลา กรุงเทพมหานคร และ เชียงราย</p>	<p>๑. ตรวจสอบ และดำเนินการ ทางกฎหมายแก่ ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกำจัด ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(สธ./วท./สศช./มท./อปท.)</p> <p>๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าทั้งการ ให้อนุญาตประกอบกิจการและการดำเนินกิจการ (มท./ อปท.)</p> <p>๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก สร้าง ความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการจัด ขันสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง(สธ.)</p> <p><b>พื้นที่เป้าหมาย :</b> จำนวน ๒๐ จังหวัด : กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ขอนแก่น ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ลำปาง แพร่ ชัยนาท เพชรบูรณ์ ระนอง ชุมพร ยะลา ฉะเชิงเทรา กระบี่ และ สมุทรสาคร</p>	<p>๑. ตรวจสอบ และดำเนินการ ทางกฎหมายแก่ ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบกำจัด ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ที่ไม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(สธ./วท./สศช./มท./อปท.)</p> <p>๒. ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าทั้งการ ให้อนุญาตประกอบกิจการและการดำเนินกิจการ (มท./ อปท.)</p> <p>๓ .รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก สร้าง ความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง จนถึงการจัด ขันสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ วัสดุอื่นแทน (ทส./สนร.)</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง(สธ.)</p> <p><b>พื้นที่เป้าหมาย:</b> จำนวน ๔๖ จังหวัด : ตรัง ตาก มหาสารคาม สมุทรสงคราม พะเยา นราธิวาส พัทลุงสตูล ศรีสะเกษ สุโขทัย ชัยภูมิ พิจิตรหนองบัวลำภู สุรินทร์ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อุดรดิศ น่าน ตราด กำแพงเพชร สิงห์บุรี นครนายก สตูล อำนาจเจริญ อุดรธานี พิษณุโลก สกลนคร พังงา จันทบุรียโสธร แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ มุกดาหาร อุทัยธานี อุบลราชธานี ระยอง ลำพูน หนองคาย เชียงใหม่ นครพนม ปัตตานี ร้อยเอ็ด อ่างทองบุรีรัมย์ เลยและสุพรรณบุรี</p>